



ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน  
เรื่อง การจ้างออกแบบอาคารหอประชุมนานาชาติพร้อมอาคารอำนวยการ  
โดยวิธีคัดเลือกแบบจำกัดข้อกำหนด

ด้วยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน มีความประสงค์จ้างออกแบบอาคารหอประชุมนานาชาติพร้อมอาคารอำนวยการ โดยวิธีคัดเลือกแบบจำกัดข้อกำหนด วงเงินงบประมาณก่อสร้าง ๓๙๐,๐๐๐,๐๐๐.-บาท (สามร้อยเก้าสิบล้านบาทถ้วน) ตามรายละเอียดดังนี้

วงเงินในการจัดจ้างออกแบบฯ ในครั้งนี้ เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น ๖,๘๕๐,๐๐๐.- บาท (หก-ล้านแปดแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) ด้วยงบประมาณเงินรายได้

ระยะเวลาการออกแบบจริงไม่เกิน ๑๕๐ วัน

หลักประกันของ วงเงิน ๓๔๒,๕๐๐.- บาท (สามแสนสี่หมื่นสองพันห้าร้อยบาทถ้วน)

**ผู้มีสิทธิเสนองานจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้**

๑. เป็นนิติบุคคลที่ประกอบธุรกิจด้านการออกแบบได้จดทะเบียนไว้กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ โดยกรรมการผู้จัดการหรือหุ้นส่วนผู้จัดการ เป็นบุคคลสัญชาติไทยและมีผู้ถือหุ้นเป็นบุคคลสัญชาติไทย รวมกันเกินกว่าร้อยละ 50 (ห้าสิบ) ของทุนจดทะเบียนนิติบุคคล

๒. เป็นนิติบุคคลที่ประกอบธุรกิจบริการด้านการออกแบบ ต้องมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมหรือใบประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุมประเภทนิติบุคคลซึ่งยังไม่ขาดจากสมาชิกภาพหรือไม่ถูกเพิกถอนใบอนุญาตฯ นิติบุคคลที่สนใจจะเข้าร่วมเสนองานจ้างออกแบบที่มีคุณสมบัติสามารถรวมกลุ่มกับนิติบุคคลอื่นที่มีรายชื่อผู้ชื่อเอกสารจ้างออกแบบฯ ได้ทั้งนี้สามารถรวมกลุ่มกันได้ไม่เกิน ๓ รายโดยเสนอในนาม กลุ่มกิจการ ร่วมค้า (Joint Venture) หรือ กลุ่มนิติบุคคลร่วมทำงาน (Consortium) โดยนิติบุคคลหลัก (Lead Firm) ของกลุ่มกิจการร่วมค้า หรือกลุ่มนิติบุคคลร่วมทำงานต้องมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพควบคุมประเภทนิติบุคคลด้านใดด้านหนึ่งซึ่งยังไม่ขาดจากสมาชิกภาพหรือไม่ถูกเพิกถอนใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ

๓. ผู้เสนองานจะต้องมีบุคลากรที่มีประสบการณ์ทั้งปริมาณและคุณภาพของงานแต่ละสาขาไม่น้อยกว่าสาขาละ ๑ คน ได้แก่ วิศวกรไฟฟ้า วิศวกรโยธา วิศวกรสุขาภิบาล วิศวกรเครื่องกล สถาปนิก ระดับสามัญวิศวกรและสามัญสถาปนิก ตามข้อบังคับของสภาสถาปนิกและสภาวิศวกร และไม่เป็นข้าราชการประจำหรือลูกจ้างของส่วนราชการหรือพนักงานเทศบาล รัฐวิสาหกิจหรือพนักงานองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น

๔. ต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อว่าเป็นคู่สัญญาที่ไม่ได้แสดงบัญชีรายรับรายจ่าย หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการจัดทำและแสดงบัญชีรายการรับจ่ายของโครงการที่บุคคลหรือนิติบุคคลเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๕๔ ทั้งนี้ ผู้เสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือก และหากมีการทำสัญญาซึ่งมีมูลค่าตั้งแต่ ๕๐๐,๐๐๐ บาท (ห้าแสนบาท) ขึ้นไป กับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ให้รับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคารเว้นแต่การจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาท สามารถจ่ายเงินเป็นเงินสดได้ และให้จัดทำบัญชีแสดงรายรับรายจ่ายยื่นต่อกรมสรรพากร และปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการจัดทำและแสดงบัญชีรายการรับจ่ายของโครงการที่บุคคลหรือนิติบุคคลเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๕๔ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๔ และ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๕๕

๕. ผู้เสนองานจะต้องยื่นเอกสารดังต่อไปนี้

๕.๑ มีผลงานการออกแบบอาคารสาธารณะประเภทหอประชุมหรือมีห้องประชุม เป็นองค์ประกอบขนาดความจุไม่ต่ำกว่า ๑,๕๐๐ ที่นั่ง และต้องเป็นผลงานออกแบบที่ได้ก่อสร้างแล้วเสร็จ ในวงเงินค่าก่อสร้างไม่น้อยกว่า ๑๙๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งร้อยเก้าสิบล้านบาทถ้วน) อย่างน้อย ๑ โครงการผลงานดังกล่าว ต้องมีสำเนาหนังสือรับรองผลงานของผู้ว่าจ้าง และสำเนาสัญญาซึ่งรับรองสำเนา ถูกต้องมาแสดง และต้องเป็น ผลงานที่เป็นคู่สัญญาโดยตรงกับส่วนราชการ หน่วยงานตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการส่วน ท้องถิ่น หน่วยงานอื่นซึ่งมีกฎหมายบัญญัติให้มีฐานะเป็นราชการบริหารส่วนท้องถิ่นรัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานเอกชนที่เชื่อถือได้

กรณีผู้เสนองานเป็นกลุ่มกิจการร่วมค้า (Joint Venture) หรือ กลุ่มนิติบุคคลร่วมทำงาน (Consortium) นั้น นิติบุคคลทุกรายในกลุ่มกิจการร่วมค้าหรือนิติบุคคลทุกรายในกลุ่มนิติบุคคลร่วมทำงาน จะต้องมีความสัมพันธ์ครบถ้วนตามที่กำหนดไว้ในเอกสารจ้างฯ เว้นแต่ ในกรณีที่กลุ่มกิจการร่วมค้าหรือกลุ่มนิติบุคคลร่วมทำงาน ได้มีข้อตกลงระหว่างนิติบุคคลร่วมค้าหรือนิติบุคคลร่วมทำงานทุกรายเป็นลายลักษณ์อักษร กำหนดให้นิติบุคคลร่วมค้าหรือนิติบุคคลร่วมทำงานรายใดรายหนึ่งเป็นนิติบุคคลหลัก (Lead Firm) ในการเข้าเสนองาน กลุ่มกิจการร่วมค้าหรือกลุ่มนิติบุคคลร่วมทำงาน สามารถใช้ผลงานการออกแบบของนิติบุคคลหลัก (Lead Firm) หรือ นิติบุคคลที่ไม่ใช่นิติบุคคลหลัก (Lead Firm) ก็ได้ยื่นเสนองาน นอกจากนี้นิติบุคคลทุกรายในกลุ่มกิจการร่วมค้าหรือกลุ่มบุคคลร่วมทำงานต้องรับผิดชอบร่วมกันและแทนกัน อย่างลูกหนี้ร่วม

๕.๒ ต้องเสนอบุคลากรหลักที่มีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และผลงาน ด้านที่เกี่ยวข้องที่จะปฏิบัติงานในโครงการนี้ โดยให้แสดงจำนวน คุณวุฒิ และประวัติการทำงานของบุคลากรหลักเหล่านี้ซึ่งอย่างน้อยต้องประกอบด้วยบุคลากรในตำแหน่งต่างๆ ดังนี้



๕.๒.๑ บุคลากรหลักที่เสนอในตำแหน่งบริหาร

ก. ผู้จัดการโครงการ

๕.๒.๒ บุคลากรหลักที่เสนอในตำแหน่งต่างๆ ระดับ สามัญวิศวกรและ

สามัญสถาปนิก

ก. สถาปนิกสาขาสถาปัตยกรรมหลัก

ข. วิศวกรหลักๆ ได้แก่

- วิศวกรโยธา
- วิศวกรไฟฟ้า
- วิศวกรเครื่องกล
- วิศวกรสุขาภิบาล

บุคลากรในตำแหน่งในข้อ ๕.๒.๒ ต้องเป็นบุคลากรประจำที่ทำงานในการออกแบบนี้แบบเต็มเวลาและทุกตำแหน่งข้างต้นที่เป็นวิศวกรและสถาปนิกต้องแนบสำเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม และ/หรือใบอนุญาตประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุมในสาขาที่รับผิดชอบพร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้องด้วย พร้อมแนบหนังสือยืนยันการเข้าร่วมโครงการนี้และลงลายมือชื่อด้วยตนเอง

๖. นิติบุคคลกลุ่มกิจการร่วมค้าหรือกลุ่มนิติบุคคลร่วมทำงาน หรือบุคลากรของนิติบุคคลร่วมค้าที่ร่วมดำเนินงาน ต้องไม่เข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งหรือเข้าเป็นผู้รับเหมางานก่อสร้างในสัญญาที่ผู้เสนองานนี้จะต้องทำหน้าที่ออกแบบโดยตรง ตลอดจนต้องไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการเป็นผู้ขายหรือจัดส่งวัสดุให้แก่โครงการ

๗. ต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานของทางราชการ และได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว หรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคลหรือบุคคลอื่นเป็นผู้ทำงานตามระเบียบของทางราชการ

๘. ต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนองานรายอื่นหรือกลุ่มอื่นที่เข้าร่วมเสนองานนี้ให้แก่มหาวิทยาลัย ณ วันประกาศจ้างออกแบบและไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันการเสนองานอย่างเป็นทางการจ้างออกแบบครั้งนี้

๙. ต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกันซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทยเว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนองานได้มีคำสั่งให้สละสิทธิและความคุ้มกันเช่นนั้น

กำหนดดูสถานที่และรับฟังคำชี้แจง ในวันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ ตั้งแต่เวลา ๑๐.๐๐ น. เป็นต้นไป กำหนดลงทะเบียนการดูสถานที่ ณ ศูนย์ฝึกหนองระเวียง ตำบลหนองระเวียง

กำหนดยื่นของเสนองานในวันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น. ถึง เวลา ๑๑.๓๐ น. ณ แผนกงานพัสดุ ฝ่ายพัสดุและออกแบบ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี ชั้น ๑ และ กำหนดเปิดซองเสนองานในวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ ตั้งแต่เวลา ๑๐.๐๐ น. เป็นต้นไปผลการ พิจารณาจะแจ้งให้ทราบหลังจากการพิจารณาของคณะกรรมการเรียบร้อยแล้ว

การวินิจฉัยของคณะกรรมการให้ถือเป็นเด็ดขาด มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน สวงวนสิทธิ์ที่จะยกเลิกการพิจารณาตามประกาศนี้ทั้งหมด ในกรณีไม่มีผู้เสนองานจ้างออกแบบรายใดที่เสนอ เงื่อนไขที่เป็นที่ยอมรับได้

ผู้สนใจติดต่อขอรับจ้างออกแบบและควบคุมงานโดยวิธีคัดเลือกแบบจำกัดข้อกำหนดได้ ที่แผนกงานพัสดุ ฝ่ายพัสดุและออกแบบ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี ชั้น ๑ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล อีสาน ๗๔๔ ถนนสุรนารายณ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา ในวันและเวลาราชการ ระหว่าง วันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ ถึงวันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ หรือสอบถามทางโทรศัพท์ ๐-๔๔๒๗-๑๓๑๕ โทรสาร ๐-๔๔๒๗-๑๓๑๕ หรือ [www.rmuti.ac.th](http://www.rmuti.ac.th), [www.gprocurement.go.th](http://www.gprocurement.go.th)

ประกาศ ณ วันที่ ๒๔ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๗



(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิโรจน์ ลิ้มไขแสง)  
อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน